



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวเจนจิรา อาญาเมือง รหัสประจำตัวสอบ ๐๑๑ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาสังคมศึกษา ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ไปรายงาน ตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น ๒ อาคาร พญาเศษสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยแต่งกายด้วยชุดสุภาพ พร้อมทั้งนำบัตร ประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ทางราชการออกให้ไปแสดงในวันสอบคัดเลือก

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ที่คณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติ ไม่สามารถตรวจสอบได้ ในขณะที่ตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครผู้ใด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งดังกล่าว หรือหากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง เพิกถอนคำสั่งนั้น โดยพลัน และจะเรียกข้อสิทธิ์ใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุพิชญ์ ลาลุน)

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์